

Số: 55 /HD-SNN

Trà Vinh, ngày 22 tháng 4 năm 2019

HƯỚNG DẪN

Quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây chuối

Chuối là cây trồng được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau như làm lương thực, thực phẩm, ăn quả, lấy sợi, dược phẩm,... Ở Việt Nam, cây chuối được trồng từ lâu, là loại cây trồng rất gần gũi với nông dân, nhưng trước đây các vườn chuối hình thành gần như một cách tự phát, ít được chăm sóc, năng suất thấp, chất lượng kém. Những năm gần đây, sản phẩm chuối đã được xuất khẩu vào thị trường một số nước và mang lại lợi ích kinh tế lớn.

I. CHUẨN BỊ ĐẤT

Đối với vùng đất thấp cần phải lên liếp trước khi trồng, sao cho mặt liếp cách mực nước cao nhất trong năm từ 0,6-1 m. Chiều rộng liếp trung bình 5-6 m, được bố trí trồng 2 hoặc 3 hàng chuối. Chuẩn bị hố trồng chuối có kích thước 40 x 40 x 40 cm, trộn lớp đất mặt với phân hữu cơ và phân Super lân vào hố trồng.

II. THỜI VỤ

Chuối không yêu cầu nghiêm ngặt về thời vụ, có thể trồng quanh năm, nhưng tốt nhất nên trồng vào đầu mùa mưa, cây chuối sẽ sinh trưởng tốt, cho tỷ lệ sống cao. Khi tiến hành trồng chuối phải đặt mặt bầu (đối với cây chuối giống nuôi cấy mô) hay điểm tiếp giáp giữa củ chuối với thân chuối (đối với dạng chồi và dạng củ) thấp hơn mặt liếp từ 10-15 cm, dùng đất mặt ém chặt quanh hố trồng, cần lưu ý dùng để nước đọng lại trong hố trồng.

III. MẬT ĐỘ VÀ CÁCH TRỒNG

Mật độ trồng phụ thuộc phụ thuộc vào giống chuối, giống càng thấp cây và tán lá hẹp như chuối Tiêu lùn, chuối Ngự có thể trồng dày; còn các loại như chuối Tiêu lùn, chuối Tiêu cao, chuối Già, chuối Xiêm,... trồng thưa hơn. Mật độ trồng phổ biến dưới 1.000 cây/ha. Tuy nhiên, khi trồng mật độ dày phải chú ý đặt cây con thật đồng đều nhằm tránh hiện tượng lấn át, tranh giành dinh dưỡng và ánh sáng giữa các cây.

Một khâu quan trọng để nâng cao tỉ lệ sống, cây mau hồi sinh là phải nện chặt gốc cây để cây không bị gió lay lắt, làm đổ cây, đứt rễ non, tạo cho cây được tiếp xúc chặt chẽ với đất để rễ được thuận lợi. Chú ý đè đất cho thật chặt, nhưng không nên đè chặt vào thân giả, để làm cho bẹ của thân giả bị ép chặt, điểm sinh trưởng không phát triển lên được.

Nên trồng cây chắn gió quanh khu vực trồng chuối để hạn chế gió mạnh làm rách lá chuối, giảm năng suất.



IV. BÓN PHÂN

Thời gian và cách bón phân cho cây chuối có thể chia thành nhiều đợt như sau:

- Bón lót cho mỗi hốc trồng từ 3-3,5 kg phân chuồng hoai mục + 500 gr phân lân + 1 kg vôi bột + 10 gr Basudin 50EC, trộn đều lấp đất và trồng cây lên tránh cho rễ cây tiếp xúc trực tiếp với phân. Khi trồng lưu ý phủ đất kín gốc với độ sâu lấp đất sao cho sau khi trồng cách mặt đất 10 cm. Sau khi trồng xong cây phải được tưới đủ ẩm.

- Sau 10-15 ngày cây bén rễ ra lá mới thì cần bón thúc lần 1: Hòa tan 10 gr Đạm + 50 gr Super lân + 10 gr kali với 20 lít nước tưới tưới cho khoảng 10 gốc chuối.

- Bón lần 2 sau khi trồng 30-45 ngày, phân cũng được hòa tan trong nước, lượng phân có thể tăng lên không đáng kể tùy thuộc vào sự phát triển của cây. Thời gian đầu mới trồng cây còn nhỏ bộ rễ rất nhạy cảm nên cần chú trọng khâu chăm sóc, bón phân. Lượng phân thời kỳ đầu không nhiều nhưng phải thường xuyên có đủ dinh dưỡng cho cây. Định kỳ tháng tưới 2 lần cho đến khi cây cao khoảng 1 m trở lên thì ta có thể bón phân vào gốc, 2 hoặc 3 tháng bón thúc một lần. Lượng phân cũng tùy thuộc vào sự sinh trưởng của cây. Mỗi lần bón ta có thể vun gốc tạo thành luống tránh hiện tượng trời gốc cây gây đổ cây. Tuyệt đối không được bón phân chuồng tươi và điều kiện thời tiết, nhiệt độ quá cao thì không nên bón để tránh gây tổn thương tới bộ rễ. Ngoài ra, bổ sung cho cây các loại phân vi lượng bằng cách bón trực tiếp vào đất hoặc phun lên lá.

Quả chuối có nhiều nải hay ít nải, trái chuối to hay nhỏ phụ thuộc rất nhiều vào việc tỉa bỏ chồi và chọn những chồi tốt để lại. Tỉa chồi phải được tiến hành thường xuyên, khoảng 1 tháng/lần, dùng dao cắt ngang thân sát mặt đất và dùng mũi dao hủy đỉnh sinh trưởng (củ hủ non) của những chồi cần tỉa bỏ. Nên tiến hành tỉa chồi vào lúc trời nắng ráo, tránh để đọng nước xung quanh làm chồi non bị thối rữa lây sang cây mẹ.

V. CHĂM SÓC

1. Tưới nước: Chuối yêu cầu nước rất cao nên phải thường xuyên giữ ẩm bằng cách tưới ngập vào rãnh hoặc thiết kế hệ thống tưới với ống dẫn có đục lỗ trực tiếp đưa nước vào từng gốc cây và liên tục kiểm tra đồng ruộng. Vào mùa khô, ở giai đoạn cây chuối còn nhỏ phải tưới nước 2 ngày/lần, chuối trưởng thành 2 lần/tuần. Vào mùa mưa cần chú ý thoát nước, đặc biệt từ tháng 8-10 dl mưa nhiều dễ bị ngập úng. Vào mùa khô, ở giai đoạn cây chuối còn nhỏ phải tưới nước 2 ngày/lần, chuối trưởng thành 2 lần/tuần. Vào mùa mưa (từ tháng 5-11 dl) cần chú ý thoát nước, đặc biệt từ tháng 8-10 dl mưa nhiều dễ bị ngập úng.

2. Trồng dặm: Sau khi trồng khoảng 1 tháng nếu thấy cây yếu thì phải trồng dặm lại bằng những cây tốt để phát triển kịp những cây trồng trước, đối với những cây mọc kém có thể dùng dao chặt ngang thân.

3. Tỉa cây con: Khi cây bắt đầu đẻ con thì tiến hành tỉa, dùng cây con này trồng tiếp hoặc bỏ đi, mỗi tháng kiểm tra một lần để tỉa bỏ cây con kịp thời, tránh cạnh tranh dinh dưỡng và ánh sáng.



VI. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN

Cây chuối từ khi trồng đến khi trở quây khoảng 6-10 tháng, từ khi trở quây đến thu hoạch khoảng 60-90 ngày, tùy theo nhiệt độ và ẩm độ. Khi buồng chuối đã già thì cần tiến hành thu hoạch lúc màu trái còn xanh không nên để chín vàng để dễ vận chuyển xa. Nên cắt quây và vận chuyển nhẹ nhàng tránh làm cho trái bị trầy xước đến nơi tiêu thụ./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- GD và các PGD Sở;
- Các phòng, ban, Đơn vị trực thuộc Sở;
- UBND các huyện, Thị xã, TP;
- Phòng NN&PTNT các huyện, Phòng K.Tế TX, TP;
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Huỳnh Hiệp Nô